

Số: 01/BC- BPC

Côn Đảo, ngày 28 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế
Quý I năm 2018

I. Tình hình chung

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Pháp chế HĐND huyện theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Chương trình công tác của Ban Pháp chế năm 2018, trong quý I/2018, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban đã đề ra cũng như nhiệm vụ của Thường trực HĐND huyện giao. Trong quá trình tổ chức hoạt động bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn gặp những khó khăn nhất định.

a. Thuận lợi: Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đa số các thành viên của Ban tuy kiêm nhiệm nhưng rất tích cực tham gia các hoạt động của Ban, sự phối hợp giữa Ban và các cơ quan liên quan nhịp nhàng, Ban luôn được sự quan tâm, hướng dẫn của Thường trực HĐND huyện, nên công việc của Ban đề ra cũng như những nhiệm vụ của thường trực giao đều hoàn thành.

b. Khó khăn: Từ đầu năm 2018, do nhiều văn bản luật được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực pháp lý, một số thành viên Ban chưa kịp thời nghiên cứu sâu, việc tạm dừng một số hoạt động xử lý vi phạm hành chính để đón Tết cổ truyền của dân tộc cũng ảnh hưởng một phần đến công việc của Ban, nhất là việc giám sát, đôn đốc việc xử lý, khắc phục vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai – xây dựng.

II. Kết quả hoạt động

Trong quý, Ban Pháp chế đã hoàn thành nhiệm vụ theo luật định và do Thường trực HĐND huyện giao, thực hiện chức năng thẩm tra, khảo sát, giám sát cụ thể như sau:

1. Về công tác thẩm tra

Ban đã tổ chức Hội nghị để thẩm tra 09 dự thảo Nghị quyết, báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND và UBND huyện trình tại kỳ họp. Công tác thẩm tra của Ban được tiến hành nghiêm túc, đúng trình tự Luật định, nội dung thẩm tra tập trung vào tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về thực thi pháp luật năm 2017 và kế hoạch thực thi pháp luật năm 2018.

Qua thẩm tra các thành viên Ban đã tích cực tập trung nghiên cứu và có 05 ý kiến đóng góp, phản biện với tinh thần trách nhiệm cao cho những vấn đề quan trọng. Do vậy, hai báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp đều thể hiện rõ chính

kiến, có tính phản biện cao, kiến nghị bổ sung, làm rõ một số vấn đề nên được sự đồng tình của đại biểu. Trong hội nghị thẩm tra, Ban mời các cơ quan trình dự thảo giải trình những vấn đề chưa rõ, giúp Ban nắm vấn đề một cách đầy đủ để làm tốt công tác thẩm tra.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác thẩm tra còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Tài liệu kỳ họp gửi đến Ban để thẩm tra vẫn còn chậm trễ so với kế hoạch và Luật định nên thời gian để các thành viên nghiên cứu tài liệu chưa nhiều, một vài thành viên của Ban do bận công tác, tham gia học tập tại đất liền và Côn Đảo nên tham gia chưa đầy đủ, phần nào ảnh hưởng chất lượng công tác thẩm tra.

2. Về công tác khảo sát, giám sát

Đầu năm, Ban Pháp chế đã xây dựng kế hoạch giám sát cho cả năm 2018 theo từng chuyên đề, xây dựng chương trình hoạt động năm 2018 và đăng ký nội dung giám sát năm 2019.

Thực hiện theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban giám sát việc giải trình của cơ quan chức năng về 16 ý kiến của cử tri tại 07 hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND huyện trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Các ý kiến đã được các cơ quan chức năng giải trình từng trường hợp, nhưng vì lý do khách quan có một số trường hợp chưa được giải quyết dứt điểm; giám sát chặt chẽ việc thực hiện hai nội dung chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại công văn số 1069 - CV/HU ngày 08/3/2018, chiều thứ sáu hàng tuần Ban làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường, để định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực HĐND huyện tại các buổi hội ý sáng hai hàng tuần.

Trong quý I/2018, Ban giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, yêu cầu của công dân. Tổng cộng có 49 đơn (tiếp nhận mới 31 đơn, kỳ trước chuyển sang 18 đơn). Trong đó: khiếu nại 05 đơn; tố cáo 07 đơn; kiến nghị, phản ánh, yêu cầu 37 đơn. Đã giải quyết 27 đơn (khiếu nại 02 đơn, tố cáo 05 đơn, kiến nghị 20 đơn). Chuyển kỳ sau 22 đơn (khiếu nại 03 đơn, tố cáo 02 đơn, kiến nghị 17 đơn). Trong đó có 06 đơn thời gian đã lâu chưa giải quyết, một số trường hợp giải quyết vẫn chưa được sự đồng thuận của người dân. Ban tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại đối với UBND huyện và các cơ quan chuyên môn liên quan nhằm tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân và góp phần tăng cường kỷ cương pháp luật trên địa bàn huyện.

3. Các hoạt động khác

Trong quý 01/2018 Ban tổ chức hội nghị để thông qua chương trình hoạt động trong năm, Ban đã duy trì tốt mối quan hệ với Thường trực, Ban KT - XH và Văn Phòng HĐND và UBND huyện theo đúng quy chế. Tham dự đầy đủ các hoạt động do Thường trực và Ban KT - XH HĐND tổ chức, tham gia hội ý thứ hai đầu tuần, tham gia đầy đủ các cuộc giao Ban khối Văn hóa - Xã hội và cuộc họp tập thể UBND huyện. Giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các thành viên của Ban để nắm bắt thông tin kịp thời.

Tham dự Hội nghị giao ban lần thứ 3 giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, thành phố tại huyện Xuyên Mộc tỉnh BR - VT.

III. Chương trình công tác quý II/2018

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong quý I/2018, Ban Pháp chế phấn đấu trong quý II/2018 thực hiện một số nhiệm vụ công tác như sau:

- Tiếp tục cải tiến để nâng cao chất lượng các Hội nghị của Ban để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra trước các kỳ họp của HĐND huyện khóa XI và Hội nghị thường lệ của Ban trong quý II/2018 theo quy chế, tổ chức họp Ban đột xuất khi có yêu cầu của Thường trực HĐND huyện hoặc cần giải quyết những công việc bức thiết của cử tri;

- Hoàn thiện kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề đối UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; tổ chức khảo sát, giám sát đột xuất theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện và theo yêu cầu thực tế cũng như ý kiến của cử tri. Tích cực tham gia khảo sát, giám sát cùng với Thường trực, Ban KT - XH HĐND huyện và các ngành khi được phân công và mời tham gia;

- Tiếp tục giám sát chặt chẽ việc thực hiện hai nội dung chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại công văn số 1069 - CV/HU ngày 08/3/2018, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực HĐND huyện tại các buổi hội ý sáng hai hàng tuần.

- Giám sát UBND huyện và các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân về các vấn đề trong lĩnh vực đất đai, xây dựng (*tại mục 1, phụ lục 2 của báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 20/3/2018*).

- Tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân và tiến độ xử lý các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép trên địa bàn huyện.

- Tham mưu cho HĐND, Thường trực HĐND huyện về các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ mà Ban phụ trách.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động quý I/2018 và một số nội dung chương trình công tác quý II/2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện./

Nơi nhận:

- TTr HĐND, UBND huyện;
- BTr. UBMT TQVN huyện;
- Các vị ĐB HĐND huyện;
- Đăng công thông tin HĐND huyện;
- Lưu.

TM. BAN PHÁP CHẾ

KT. TRƯỞNG BAN

P. TRƯỞNG BAN



Đoàn Thị Diệu Hiền

